

**รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวปัญชลี โชติคุด	เลขานุการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
2	นางสาวอรุณศรี ลีวัฒนการ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
3	นายพิเชฐ คุชชธรา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
4	นายบุญลือ เกษมราช	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
5	นายพัชรกร พิชาญเมธิกุล	วิศวกรชำนาญการพิเศษ	
6	นางประภัสสร ขวัญเฟือก	บุคลากรชำนาญการ	
7	นางสาว.ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
8	นางสาวศิริยา รัตนบุรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
9	นางจรินทร์ บัณฑกริญา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
10	นางยอดธิดา จังวิบูลย์ศิลป์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
11	นางสาวอรอนงค์ อิ่มกมล	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ	
12	นางสาวสมคิด อยู่ท่า	ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน	
13	นางนิรวัลย์ สีทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
14	นางสาวสุรางรัตน์ ศิริจำปา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
15	นางสาววิรัชยา พุทฺธเสน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
16	นางสาวศิริกานต์ จันทร์แจ่มใส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
17	นายพลวัต พฤษณ์มณี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
18	ว่าที่ ร.ต.พงศ์พิพัฒน์ ก่อตระกูล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
19	นายโชติวิชญ์ มีกิจเจริญโรจน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
20	นางสาวปรียาภรณ์ มัทธูรศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
21	นายศิวกร แสนคราม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
22	นายณัฐภัทร์ กุลลิขิตกุลศด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
23	นายทศพร ยั่งยืน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
24	ว่าที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด	วิศวกรชำนาญการ	
25	นายอดิศักดิ์ เทศบุตร	วิศวกรชำนาญการ	
26	นายนิमितต์ สีทอง	วิศวกรชำนาญการ	
27	นายกฤษนรา ผลพฤษรัตน์	วิศวกรปฏิบัติการ	
28	นายมัศกร ศรีวิสิฐศักดิ์	วิศวกรชำนาญการ	
29	นายเฉลิมชัย แก้วสีมรกต	วิศวกรปฏิบัติการ	
30	ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุวงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
31	นายกิตติภูชน ปานนาคะพิทักษ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
32	นายวิทยา รองชัย	วิศวกรปฏิบัติการ	
33	นายภัทรารุช จินโต	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
34	นายอมรวิษช ธีญะวุฒิ	วิศวกรปฏิบัติการ	